
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒                                               

วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒, ๐๙๓๐ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                                                                       

ซอยวัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   
“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. พลโท สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายธำรงค์    ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒   
 ๓. นายบุญเลิศ    คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓    
 ๔. นายศรีชาย   เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔ 
 ๕. นายสมเดช    ขันจำนงค ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๗  
 ๖. นายสมโภชน์    ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๐ 
 ๗. พลโท พิสิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 

 ๘. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓   
 ๙. นายศิริพจน์    นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๔   
 ๑๐. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 

 ๑๑. นายปพน   วงศ์สุธารส   ปฎิคม 
 ๑๒. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 
 ๑๓. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก 
 ๑๔. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๕. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๖. นายศุภวัสส์   ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ   
 ๑๗. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 ๑๘. นายนพดล  เสมมีสุข  กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 
 ๑๙. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
 ๒๐. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ 
 ๒๑. นายณฐวุฒ    เอมแยม้  กรรมการ 
 ๒๒. นายจิรันดร์   บุญรุ่ง   กรรมการ 
 ๒๓. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 ๒๔. นายนพวินทร์   ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ     
 ๒๕. นายพิมฉัตร์  อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ 
 ๒๖. นายประเสริฐ   คำแฝง   กรรมการ 
 ๒๗. นายจิมมี่    ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ 
 ๒๘. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ 
 ๒๙. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ 
 ๓๐. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ 

 /๓๐. นายสุพจน์... 



-๒- 
 ๓๑. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ 
 ๓๒. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์   กรรมการ 
 ๓๔. พันเอก ผ่านศึก   อนันตพงษ์  กรรมการ     
 ๓๔. นายธนาดร   นิยมไวทยะ   กรรมการ 
 ๓๕. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 
 ๓๖. นายพรรณพรหมพร  เอ่ียมประชา   กรรมการ 
 ๓๗. นายธรรมศักดิ์   เจริญฟุ้ง   กรรมการ 
 ๓๘. นายวีระวัฒน์    วีระพงษ ์  กรรมการ 
 ๓๙. นายธนบัติ  อ้ึงสุวรรณพานิช กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายอดิศักดิ์   วิไลลักษณ ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑   ติดภารกิจ 

 ๒. นายรังสรรค์  โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕  ติดภารกิจ 
 ๓. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ ๖  ติดภารกิจ 
 ๔. นายไตรภพ    ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๘  ติดภารกิจ 

 ๕. พลเรือเอก กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๙  ติดภารกิจ 
 ๖. นายวิเชียร   โสพรรณพนิชกุล   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒  ติดภารกิจ 
 ๗. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๕  ติดภารกิจ 

 ๘. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ    ติดภารกิจ 
 ๙. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท ์  บรรณารักษ ์    ติดภารกิจ 
 ๑๐. นายอนันต์   พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๑. นางดารารัศมิ์     ศรีวิลัย  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๒. นายเขษมชาติ    อารีมิตร  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๓. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักดิ์  กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๑๔. นายพิชิต  อมัติรัตนะ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๖. พันเอก ภูษิต   คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๗. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๑๘. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๙. พันเอก สรเดช    สุริยกาญจน์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๐. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๑. นายยงยศ   กาญจนโรจน์พันธ์ กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๒. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๓. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๔. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ     ติดภารกิจ 
 ๒๕. นายอทิทักษ์    ฐานะรัตน์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๖. นายขจร   เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๗. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 -  
 
 

/เจ้าหน้าที่... 



-๓ 
เจ้าหน้าที่การประชุมฯ 
  ๑. นางแว่นฟ้า   ทิมรอด  ผู้ช่วยจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐๐๐ 
 
๑.วาระท่ี ๑  ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ  

นายสมโภชน์ฯ การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๓๙ คน เจ้าหน้าที่
และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๑ คน รวมเป็น ๔๐ คน ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมฯ 
ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ ขออนุญาตเรียนเชิญ พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมฯ ในวาระท่ี ๑ ครับ 

ประธานฯ  สวัสดีครับท่านคณะกรรมการฯ  เจ้าหน้าที ่และผู ้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 
ขอขอบคุณที่มาร่วมประชุมฯ สำหรับแนวทางการประชุมฯ ในทุกครั้งขอให้เป็นลักษณะพี่น้อง สบายๆ มีเรื่อง
มาปรึกษาหารือกัน เป็นการพบปะกันเดือนละครั้ง ส่วนการทำงานของสมาคมฯ นั้นสามารถพูดคุยกันได้ทุกวัน
และทุกช่องทางการสื่อสารต่างๆ ส่วนเรื่องที่ต้องการอาศัยมติที่ประชุมฯ รับรองเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ สามารถใช้เวทีการประชุมฯ นี้เป็นเวทีลงมติรับรอง อยากจะเน้นนโยบายของ
สมาคมฯ ข้อที่ ๕ เรื่องการเสริมสร้างรากฐานให้สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะมีความมั่นคง และเป็นองค์กร        
ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของสังคม ซึ่งจะขอลงรายละเอียดในวาระที่ ๕ เรื ่องอื่นๆ เพื่อให้มีความกระจ่างชัด      
ดำรงความเป็นปึกแผ่นของศิษย์เก่าฯ สมาคมฯ จึงประสานไปยังผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตไม่เชิญตัวแทน
ของโรงเรียนมาเข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากมีเรื่องที่จะพูดคุยกันในเฉพาะส่วนของคณะกรรมการฯและมีเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการภายในของสมาคมฯ ที่จะต้องกล่าวถึงโรงเรียน สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้มีคณะกรรมการฯ 
และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมฯมาก ส่วนการประชุมฯ ที่ผ่านมาในแต่ละครั้งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ นับ
แต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆ  บรรยากาศการประชุมฯ จึงลดความน่าสนใจลง สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ นายดนัย 
ติดภารกิจจำเป็น จึงขอให้ นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม อุปนายกฯ อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการฯ ในการประชุมฯ โอกาสนี้ขอเปิดการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ในวาระ
ต่อไป 

๒. วาระที่ ๒ เรื ่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่         
๗/๒๕๖๒    

นายสมโภชน์ฯ การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อ      
วันเสาร์ที ่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั ้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี           
พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และเจ้าหน้าที่ 
จำนวน ๑ ท่าน รวมเป็น ๒๒ ท่าน รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมฯ มีจำนวน ๑๔ หน้า  ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้
ส่งให้คณะกรรมการฯ กรุณาตรวจสอบตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามภาพฉาย สำหรับ
การประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 6 ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมฯ การประชุมฯ 
ครั้งนี้จะขอให้มีการพิจารณารับรองไปพร้อมกับการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ และขออนุญาตสอบถามว่ามี
คณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ ครั้งที่ 6/๒๕๖๒ และครั้งที่ 7/๒๕๖๒ 

 
 

/นายเขมชาติฯ... 



-๔- 
  นายเขมชาติฯ ขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ ๔ รายชื่อจากนายเขมชาติ ศุภนรากุล เป็น นายเขษมชาติ 
อารีมิตร เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ 
  นายสมโภชน์ฯ ฝ่ายเลขาฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ครั ้งที ่ ๗/๒๕๖๒ หน้าที ่ ๕ จาก     
“นายเขมชาติ ศุภนรากุล” เป็น “นายเขษมชาติ อารีมิตร” ตามท่ีมีการขอแก้ไข   
  นายสมเดชฯ เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๔ จากด้านท้าย “จำนวน ๒ 
เรื่อง” แก้ไขเป็น “จำนวน ๓ เรื่อง” หน้าที่ ๔ ตัดเนื้อความในย่อหน้าที่ ๒ ออก และในย่อหน้า เรื่องที่ ๓ 
ข้อบังคับสมาคมฯ ให้แก้ไข ข้อบังคับ ข้อ ๑๙.๑ และข้อ ๑๙.๒ เป็นข้อ ๑๙.๒.๔ 
  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “จะละเว้น
หรือยกไปรับรองในโอกาสต่อไปไม่ได้...” แก้ไขเป็น “จะละเว้นหรือยกไปรับรองในโอกาสต่อไปนั้นไม่มีธรรม
เนียมปฏิบัติและไม่เคยพบมาก่อน...” และในบรรทัดที่ ๔ จากเดิม “เอกสารรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๕ จะ
เป็นโมฆะ” แก้ไขเป็น “เอกสารรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๕ จะไม่สมบูรณ”์ 
  นายกสมาคมฯ หากไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ครั้งที่ 6/๒๕๖๒ และครั้งที่ 7/๒๕๖๒ 
  ที่ประชุม รับทราบมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ และ
รับรองรายงานการประชุมทั้งสามครั้งดังกล่าว โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ตามท่ีนายเขมชาติฯ และนายสมเดชฯ เสนอ 
๓. วาระท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือทราบ 
  นายสมโภชน์ฯ ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องที่ควรเรียนให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จำนวน ๕ เรื่อง 
ดังนี้ 
 วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ชี้แจงสถานภาพการเงินของสมาคมฯ ประจำเดือน พ.ย.๖๒  โดย นายสุรพงษ์ 
สิทธาทิพย์ เหรัญญิก 

  นายสุรพงษ์ฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงิน ประจำเดือน พ.ย.๖๒  
  รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 

(๑) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๑ ต.ค. ๖๒ 
๑.๑ เงินสดในมือ    จำนวน  ๔,๖๓๖.๑๐ บาท 
๑.๒ เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ ๓ บัญชีออมทรัพย์  
       จำนวน     ๑,๗๖๑,๖๖๖.๑๒ บาท 
๑.๓ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 
     บัญชีออมทรัพย์ จำนวน      ๒,๗๖๘,๗๓๗.๕๔ บาท 
     บัญชีเงินฝากประจำ จำนวน      ๑,๐๐๐.- บาท 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน      ๔,๕๓๖,๐๓๙.๗๖ บาท 

(๒) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๐ พ.ย. ๖๒ 
๒.๑ เงินสดในมือ    จำนวน  ๖,๓๔๖.๘๘ บาท 
๒.๒ เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ ๓  
     บัญชีออมทรัพย์ จำนวน     ๑,๘๘๖,๕๘๕.๑๒ บาท 
๒.๓ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 
     บัญชีออมทรัพย์ จำนวน      ๒,๔๘๗,๓๖๙.๕๔ บาท 
     บัญชีเงินฝากประจำ จำนวน      ๑,๐๐๐.- บาท 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน      ๔,๓๘๑,๓๐๑.๕๔ บาท 

  
  /(๓)เงินสดรับ...  



-๕- 
(๓) เงินสดรับ – จ่าย บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ เดือน พ.ย. ๖๒ 

๓.๑ เงินสดรับ 
     รายรับสมาคมฯ 
      - การจำหน่ายบัตรงานวิ่งการกุศลฯ จำนวน      ๖๕,๘๐๐.- บาท 
     - การจำหน่ายของที่ระลึก งาน “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี”  
          จำนวน                 ๗,๕๙๙.- บาท 
     /การสนับสนุน... 

 
     - การสนับสนุนงานวิ่งการกุศลฯ  จำนวน      ๗๘,๙๘๙.- บาท 
    รวมเงินสดรับ    จำนวน    ๑๕๒,๓๘๘.- บาท 
   ๓.๒ เงินสดจ่าย 
    รายจ่ายดำเนินการ 
           - ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมฯ เดือน พ.ย. ๖๒  
          จำนวน      ๕,๑๘๐.- บาท 
     
     - ค่าเจ้าหน้าที่ช่วยงานวันประชุมกรรมการฯ จำนวน    ๑,๕๐๐.- บาท 
     - ค่าพวงหรีดและค่าช่วยเหลืองานศพ จำนวน     ๖,๕๐๐.- บาท 
     - ค่าเสื้องาน “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี”  จำนวน    ๒๗,๙๔๐.- บาท 
     - ค่าส่งของของที่ระลึกงาน “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” จำนวน  ๒,๔๖๐.- บาท 
     - เงินมัดจำค่าออแกไนซ์จัดงานวิ่งการกุศลฯ จำนวน       ๒๔๘,๙๖๗.- บาท 
    รวมเงินสดจ่าย              ทั้งสิ้น          ๒๙๒,๕๔๗.- บาท 
     ๓.๓ เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ ๓.๑ – ข้อ ๓.๒) เป็นเงิน       ๑๔๐,๑๕๙.- บาท 
         ๓.๔ รายจ่ายรอเบิกจ่าย 
   ๓.๔.๑ ค่าบริการจัดงาน “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” (UCI)  
          จำนวน          ๓๔๕,๖๘๕.๕๐ บาท 
   ๓.๔.๒ ค่าเสื้องาน “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” (ศิริพจน์ฯ) 
          ๑๓๐ ตัวๆละ ๑๑๐.- บาท  จำนวน            ๑๔,๓๐๐.- บาท 
   ๓.๔.๓ ค่าซ่อมฝ้าเพดาน อาคารสมาคมฯ  จำนวน   ๖๕,๐๐๐.- บาท 
    ๓.๔.๔ ค่ารางน้ำ, ประตู อาคารสมาคมฯ จำนวน           ๑๑๓,๗๐๐.- บาท 
   รวมรายจ่ายรอเบิก    จำนวน          ๕๓๘,๖๘๕.- บาท 
  สำหรับสถานภาพการเงินของอาคารสมาคมฯ ประจำเดือน พ.ย. ๖๒                
  รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ 
  (๔) เงินสดรับ – จ่าย อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ เดือน พ.ย. ๖๒  
    ๔.๑ เงินสดรับ 
     รายรับอาคารสมาคมฯ 
      - ค่าเช่าพื้นที่คอร์ดแบดมินตัน/ห้องยิม เดือน พ.ย. ๖๒  
          จำนวน      ๔,๕๐๐.- บาท 
     - ค่าไฟฟ้า จากคอร์ดแบดมินตัน เดือน พ.ย. ๖๒  
          จำนวน        ๓,๕๗๐.- บาท 
      รวมเงินสดรับอาคารสมาคมฯ   จำนวน               ๘,๐๗๐.- บาท 
    ๔.๒ เงินสดจ่าย 

     /รายจ่าย... 



 -๖- 
    รายจ่ายอาคารสมาคมฯ 
     - เงินเดือน ผู้จัดการ เดือน พ.ย. ๖๒      จำนวน   ๑๐,๐๐๐.- บาท 
     - ค่าแม่บ้านสมาคมฯ เดือน พ.ย. ๖๒     จำนวน        ๕๐๐.- บาท 
     - ค่าไฟฟ้า (จด ๓/๑๑/๖๒)                 จำนวน   ๙,๑๙๒.๒๖ บาท 
     - ค่าน้ำประปา (จด ๑๖/๑๑/๖๒)         จำนวน       ๓๐๙.๖๖ บาท 
   - ค่าสนับสนุนสายตรวจ เดือน พ.ย. ๖๒ จำนวน              ๑,๐๐๐.- บาท 
   - ค่าอินเตอร์เน็ต (รอบ ๒๘/๙/๖๒ – ๒๗/๑๐/๖๒)  
        จำนวน    ๑,๓๘๐.๓๐ บาท 
   - ค่าซ่อมแซม    จำนวน       ๒๒๖.- บาท 
    รวมเงินสดจ่ายอาคารสมาคมฯ               เป็นเงิน          ๒๒,๖๔๙.๒๒ บาท
   ๔.๓ เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ ๔.๑ – ข้อ ๔.๒) เป็นเงิน        ๑๔,๕๗๙.๒๒ บาท 
    ๔.๔ รายรับที่ยังไม่ได้รับ 
     - ค่าเช่าพื้นที่ร้านกาแฟ เดือน มิ.ย.๖๒ – พ.ย.๖๒  
          จำนวน            ๑๘,๐๐๐.- บาท 
   รวมรอจ่ายคืน    จำนวน            ๑๘,๐๐๐.- บาท 
  ที่ประชุม รับทราบ และรับรองสถานภาพการเงินของสมาคมฯ และอาคารสมาคมฯ ประจำเดือน 
พ.ย. ๖๒ 
  วาระที ่ ๓.๒ เรื ่อง ชี ้แจงสถานภาพการเงินบัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน พ.ย.๖๒        
โดย นายสุรพงษ์  สิทธาทิพย์ เหรัญญิก 
  นายสุรพงษ์ฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงินบัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ  ประจำเดือน พ.ย. ๖๒ 
  บัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ 
  (๑) เงินสดรับ        -  
    - รับบริจาค         -  
   (๒) เงินสดจ่าย         - 
  (๓) เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่า เงินสดจ่าย   จำนวน   -  
   (๔) เงินกองทุนครูเฉลียว ยกมา       จำนวน       ๑.๔๖๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียว ยกไป      จำนวน        ๑,๔๖๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๕) รายจ่ายรอเบิกจ่าย 
   - เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรี นายอดิศักดิ์ น้ำใจดี จำนวน            ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท 
   รวมรายจ่ายรอเบิกจ่าย                                   จำนวน         ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท 
  ที่ประชุม รับทราบ และรับรองสถานภาพการเงินกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน พ.ย.๖๒ 
  นายสมเดชฯ ขออนุญาตให้ข้อสังเกตดังนี้ การรายงานสถานะภาพการเงินของสมาคมฯ นั้น มี
รายการที่รอเบิก และรอจ่ายเงินที่มีมูลค่าเกิน ๒๐ ,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาท) จนถึงมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- 
บาท (หนึ่งแสนบาท) การรายงานยังมีความสับสนเนื่องจากเป็นการรายงานเพื่อทราบและ      เพื่อพิจารณา 
ดังนั้น การรายงานเพื่อทราบที่ไม่ได้อนุมัติ ตามข้อบังคับที่ ๑๙.๒.๑ กรณีการเบิกจ่ายเงินของสมาคมฯ นายก
สมาคมฯ มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒๐ ,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แต่หากการอนุมัติเกิน 
๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาท) แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ,๐๐๐.- บาท (หนึ ่งแสนบาท) จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ และหากเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาท) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคมฯ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวกับประเพณีที่จัดอยู่เป็นประจำ จึงมีความกังวลใจในเรื่องเงินรอการ
เบิกจ่าย เช่น ค่าซ่อมแซม ฯลฯ ที่วงเงินเกินอำนาจอนุมัติของนายกสมาคมฯ ถ้ารายงานเพ่ือทราบแล้วอนุมัติ 
 

/วงเงินตาม... 



-๗- 
วงเงินตามรายงาน เกรงว่าจะเป็นการอนุมัติโดยมิชอบ จะทำให้เกิดเป็นประเด็นในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมฯ
ยึดข้อบังคับในเรื่องการอนุมัติเงินของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด ขอเสนอให้นำเรื่องเพื่อทราบดังกล่าวไปบรรจุ
เพ่ิมเติมการอนุมัติเงินไว้ในวาระเพ่ือพิจารณาด้วย 
  นายศรีชายฯ เรื่องงบประมาณการซ่อมแซมฯ ที่กล่าวมานั้น ได้มีการอนุมัติวงเงินไว้แล้วในการ
ประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อมีการดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ค่าใช้จ่ายเบิก
ตามความเป็นจริง หากมีเงินคงเหลือจากที่ขออนุมัติไว้ก็ให้ดำเนินการส่งคืนเงินตามระเบียบถือเป็นอันสิ้ นสุด
การดำเนินการ 
  ประธานฯ สำหรับเรื่องนี้คงเป็นไปแนวทางที่ นายศรีชายฯได้ชี้แจงเพื่อให้มีความรวดเร็วในการ
ดำเนินการ หากมีข้อติดขัดตามที่นายสมเดชฯได้ให้ข้อสังเกตไว้เพื่อให้เกิดความสบายใจของผู้ปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการสมาคมฯ ก็จะได้แก้ไขข้อบังคับบางข้อที่อาจเป็นอุปสรรคในการบริหารงาน และมีความคล่องตัว
มากขึ้นต่อไป 
  สำหรับงานเลี้ยง “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” ที่ผ่านมา อาจารย์ จำเริญ  โห้ไทย บริจาคเงินสมทบเข้า
กองทุนครูเฉลียวฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะได้มอบให้ นายบุญเลิศฯ ได้รับมอบเพ่ือ
ตรวจนับและนำเข้ากองทุนครูเฉลียวฯ ต่อไป   
  วาระที่ ๓.๓  เรื ่อง รายงานการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ โดย นายธนาดร นิยมไวทยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ  
  นายธนาดรฯ การบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ ปัจจุบันมีผู้เช่าใช้อาคารดำเนินกิจการสอนกวด
วิชา เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  สนามแบดมินตัน เดือนละ ๔ ,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
ยิมนาสติก เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ความเป็นจริงการดำเนินการสนามแบดมินตัน และ
ยิมนาสติก สมาคมฯ ลดค่าเช่าให้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จึงเก็บค่าเช่าได้จากสนามแบดมินตัน เดิมเดือนละ๘ ,๐๐๐.- 
บาท (แปดพันบาทถ้วน) เป็นเหลือเดือนละ ๔ ,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) และยิม เดิมเดือนละ ๔,๐๐๐.- 
บาท (สี่พันบาทถ้วน) เป็นเหลือเดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ส่วนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าสามารถ
เก็บได้ตามปกติ ปัจจุบันสมาคมฯ ประสบปัญหาร้านกาแฟ ซึ่งคงค้างค่าเช่าสถานที่ตั้งแต่ พ.ค.๖๒ ถึง พ.ย.๖๒ 
รวม ๗ เดือน  เป็นเงินจำนวน ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ มิ.ย. ๖๒ ถึง พ.ย. ๖๒ 
รวม ๖ เดือน เป็นเงินจำนวน ๑๘,๕๗๓.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) สำหรับคณะ
กรรมการฯ โดย นายดนัยฯ และนายวิเชียรฯ ได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการในเบื้องต้น จะทยอยจ่ายให้
ภายใน พ.ย.๖๒ จำนวน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ตกลงกันไว้ จึงขอให้
สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หาผู้มารับช่วง (เซ้ง) ดำเนินการต่อ ซึ่งตั้งราคาไว้ที่ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) ถึง ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังหาผู้มารับช่วงต่อไม่ได้ แนวทางการแก้ไข
ของสมาคมฯ จำเป็นต้องรื้อร้านกาแฟเพ่ือนำพ้ืนที่ไปบริหารจัดการใหม่ หรือหากคงร้านกาแฟไว้แล้วยกหนี้ค้าง
ชำระให้ ผู้ประกอบการไม่ยินยอมด้วยเงื่อนไขการก่อสร้างมีมูลค่ามากกว่าหนี้ที่ค้างชำระ สมาคมฯ จึงกำหนดให้
ผู้ประกอบการจ่ายหนี้ค้างชำระแล้วรื้อร้านออกไปเองให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. ๖๒ นี้ 
  ประธานฯ ที่ประชุมฯ รับทราบการดำเนินการในการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ ซึ่งเรื ่อง
ดังกล่าวขอเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เดิม นายศิริพจน์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลอาคารสมาคมฯ ร่วมกับ    
นายธนาดรฯ และนายอทิทักษ์ฯ พิจารณาดูว่าพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไร ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย หากสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาที่ค้างคาอยู่จะได้จบลงด้วยดี และ
เริ่มต้นบริหารจัดการกันใหม่ ทั้งนี้ ได้ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงอาคารสมาคมฯ กับนายศิริพจน์ฯ แล้ว
พวกเราคงต้องกลับมาดูแลบ้าน (อาคารสมาคมฯ) ของเราให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สง่างาม สมเกียรติ 
สมศักดิ์ศรี เป็นสถานที่ที่ศิษย์เก่าได้มาประชุม พบปะสังสรรค์ กันได้อย่างเต็มภาคภูมิ ดังนั้นงบประมาณที่จัดหา
มาและอ่ืนๆขอมอบความเร่งด่วนให้กับการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสมาคมฯ เป็นลำดับ 
 

/แรก... 



-๘- 
แรก โดยการศึกษาผังโครงสร้างอาคารสมาคมฯ ในการปรับปรุง (Lay Out) ร่วมกับ พลตำรวจเอก ปรุงฯ/อดีต
นายกสมาคมฯ ที่เป็นผู้ริเริ ่มก่อสร้างอาคารสมาคมฯ เพื่อรับเจตนารมณ์มาพัฒนาให้ดีขึ ้น โดยมีแผนงาน      
การดำเนินการที่ครอบคลุมและชัดเจน 
  นายสมบูรณ์ฯ  เรื่องร้านกาแฟ คงต้องมีการตัดสินใจดำเนินการให้เด็ดขาด มิเช่นนั้นจะเกิดความ
ยืดเยื้อต่อไป ตามกฎหมายฯ ผู้ประกอบการต้องรื้อถอนร้านออกเมื่อทำผิดสัญญาฯ ที่ตกลงไว้ แต่เพ่ือประโยชน์
ของสมาคมฯและผู้เช่า สมาคมฯ ควรจะเก็บห้องนั้นไว้แล้วให้ฝ่ายกฎหมายฯ ประเมินราคา แต่ต้องไม่นำเงิน
ของสมาคมฯ ไปจ่ายคืนผู้เช่า ไม่เช่นนั้นถ้าต้องรื้อร้านออกไป และทำให้อยู่ในสภาพที่เหมือนเดิม และชดใช้ค่า
ชำรุดเสียหายจากการรื้อถอน สมาคมฯ ควรใช้ประโยชน์ของสถานที่ภายหลังจากการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนอุปกรณ์ภายในร้านต้องเป็นของสมาคมฯ และต้องไม่นำเงินชดเชยค่าก่อสร้างร้านกาแฟ จำนวนถึง 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ไปให้ผู้เช่า ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง ให้ฝ่ายกฎหมายฯ ต้องคณะทำงานไป
ดำเนินการเจรจาให้ลุล่วงไป        
  ที่ประชุม รับทราบการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ ตามที่หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคาร
สมาคมฯ และอาคารสถานที่ (นายธนาดร นิยมไวทยะ) รายงาน 
  วาระที่ ๓.๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ “จิตสำนึก รักษ์ไทย”       
โดย พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล  
 พันเอก ผ่านศึกฯ ขอเรียนชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการจัดวิ่งการกุศล โครงการ “จิตสำนึก รักษ์ไทย” 
ดังนี้ 
 สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ กำหนดให้มี การจัดแข่งวิ่งการกุศล โครงการ “จิตสำนึก รักษ์ไทย” 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน     
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หาดจอมพล บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความรวดเร็ว ความคล่องตัว สมาคมฯ โดยนายกสมาคมฯ ได้ลงชื่อ
แต่งตั้งคณะทำงานออกเป็น ๑๐ คณะ ประกอบด้วย  

- คณะที่ ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา มี นายกสมาคมฯ เป็นประธาน และผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี (ผวจ.พ.บ.) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๑๕ (ผบ.มทบ.๑๕) ร่วมคณะฯ 

- คณะที่ ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการวิ่งการกุศล มี นายกสมาคมฯ เป็นประธาน และ พันเอก 
ผ่านศึก อนันตพงษ์ เป็นเลขานุการฯ 

- คณะที่ ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มี พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์ เป็นประธาน และ    
นายนพวินทร์ ฐิติบุญญาภิรมย์ เป็นเลขานุการฯ 

- คณะที่ ๔ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง มี นายศิริ  สาระผล เป็นประธาน และ    
นายนพวินทร์ ฐิติบุญญาภิรมย์ เป็นเลขานุการฯ 

- คณะที่ ๕ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก มี นายดนัย จารุณ เป็น
ประธาน และ พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์ เกศะรักฺษ์ เป็นเลขานุการฯ 

- คณะที่ ๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มี นายปพณ วงศ์สุธารส เป็นประธาน และ 
นายพิมฉัตร์ อภิวรรธน์วิบูล เป็นเลขานุการฯ 

- คณะที่ ๗ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มี นายสิทธิเดช  สุทธิขาว เป็นประธาน และ 
นายศิริ  สาระผล เป็นเลขานุการฯ 

- คณะที่ ๘ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย มี พันเอก เวชยันต์ แว่นไธสง 
เป็นประธาน และ พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ รื่นนอก เป็นเลขานุการฯ 

 
 

/คณะที่ ๙... 



-๙- 
- คณะที่ ๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ มี นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ เป็น

ประธาน และ นายพิมฉัตร์ อภิวรรธน์วิบูล เป็นเลขานุการฯ 
- คณะที่ ๑๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและการตรวจรับงาน มี พลโท พิสิทธิ์  สิงหราไชย 

เป็นประธาน และ นายดนัย  จารุณ เป็นเลขานุการฯ 
ส่วนการจัดการแข่งขันฯ แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น ๓ ระยะ (เป้าหมาย ๓,๒๐๐ คน) ดังนี้ 
- ประเภท fun run วิ่งที่ระยะทาง ๓ กิโลเมตร (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ คน) 
- ประเภท Mini Half Marathon วิ่งที่ระยะทาง ๖ กิโลเมตร (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน) 
- ประเภท Super Mini Marathon วิ่งที่ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน) 
สำหรับแบบเสื้อและเหรียญรางวัล  
- เสื้อแข่งขันฯ ผู้ชาย : สีน้ำเงิน (ด้านหน้า เป็น Logo งานวิ่งฯ ด้านหลัง เป็นรูปปลาวาฬ 

และผู้ให้การสนับสนุน Sponsor) 
   ผู้หญิง : สีชมพู (สัญลักษณ์เช่นเดียวกับผู้ชาย) 
- เหรียญรางวัล : สายคล้องคอสีชมพู น้ำเง ิน ตัวเหรียญทำด้วยโลหะ บอกระยะการวิ่ง 

รายละเอียดตามภาพฉาย 
ตารางการเตรียมการจัดกิจกรรม (Time Line)  

 - ๓๑ ม.ค. ๖๓ เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ จัดสถานที่และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความ
เรียบร้อย  
 - ๑ ก.พ. ๖๓ เริ่มกิจกรรมวิ่งการกุศล 
    เวลา ๑๖.๓๐ น. อบอุ่นร่างกาย (Warm Up)  
   เวลา ๑๖.๓๕ น. พิธีเทิดพระเกียรติฯ และพิธีเปิดงานฯ  
  เวลา ๑๖.๕๕ น. เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะ ๑๒ กิโลเมตร (Super Mini Marathon)   
  เวลา ๑๗.๑๐ น. เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะ ๖ กิโลเมตร (Mini Half Marathon) 
   เวลา ๑๗.๒๐ น. เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะ ๓ กิโลเมตร (Fun Run)   
   เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน 
   เวลา ๑๙.๐๐ น.  การบรรเลงของวงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (ดย.มทบ.๑๕) 
   เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดง Mini Concert มอส ปฏิภาณ 
   เวลา ๒๑.๐๐ น. จบการจัดกิจกรรม 
 สำหรับความคืบหน้าในการเตรียมการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- การประชาสัมพันธ์ เริ่มดำเนิ่นการตั้งแต่ ๒๙ ต.ค.  ๖๒  โดยจัดให้มีการแถลงข่าว และใช้สื่อ
ต่างๆประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 

- การจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันฯ ณ หาดจอมพล ตั้งแต่จุดปล่อยตัวนักกีฬา ความปลอดภัย
ตามเส้นทางวิ่ง จุดเข้าเส้นชัย เวทีจัดกิจกรรมการ การแสดง จุดออกร้าน จุดให้บริการ ที่พักของเจ้าหน้าที่และ
นักกีฬา และอ่ืนๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดตามภาพฉาย 

- การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดเพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด
เพชรบุรี โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง นายกสมาคมฯ และคณะ จะได้เดินทางไปตรวจภูมิประเทศและร่วม
ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระชับสัมพันธ์ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนแนวการป้องกัน
และแก้ไข ใน ๓ – ๔ ม.ค. ๖๓ ณ มณฑลทหารบกท่ี ๑๕ 
  

 
 

/นายพิมฉัตร์ฯ... 



-๑๐- 
 นายพิมฉัตร์ฯ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
 - ปัจจุบ ันมีผ ู ้สมัครเข้าร ่วมการแข่งขันฯ เข้ามาตามระบบ โดยมีการลงทะเบียนและ                   
กรอกข้อมูลรายละเอียด จำนวน ๒๐๐ คนเศษ ที่ยังไม่ลงในระบบ ได้แก่ผู้ให้การสนับสนุน เช่น One League 
จำนวน ๕๐๐ คน Lactasoy จำนวน ๓๐๐ คน และการสนับสนุนจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ จำนวน ๖๐๐ คนเศษ 
(เมื่อได้รับยอดนักกีฬาและโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีของสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ  จะส่ง
รายละเอียดในการกรอกข้อมูลให้กับผู้แทนรุ่นผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์) ทั้งนี้ มีการทำประกันชีวิตให้กับผู้สมัคร
ทุกคน สรุปยอดรวมผู้สมัครทั้งในระบบและนอกระบบประมาณกว่า ๑,๖๐๐ คน 
 - การดำเนินการจัดงานฯ ประกอบด้วย ๔ ภาคีหลัก คือ ๑.สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ              
๒.โรงเรียนโยธินบูรณะ ๓.จังหวัดเพชรบุรี และ ๔.มณฑลทหารบกที่ ๑๕ มีผู ้ให้การสนับสนุน (Sponsor) 
ประกอบด้วย  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ (AIS) 
เซ็นทรัล พัฒนา (CPN)  บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG)  กีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) Fly Hawk ธนาคารออมสิน และอ่ืนๆ 
 นายกสมาคมฯ ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้รายงานการดำเนินการมาโดยตลอด จึงไม่น่า
เป็นห่วง แต่ที่กังวลคือรุ่นต่างๆที่รวบรวมรายชื่อเพื่อนๆแต่ยังขาดการโอนเงินเพื่อลงทะเบียนในระบบ จึงขอ
ความร่วมมือในการรวบรวมรายชื่อและการโอนเงินเพื่อลงทะเบียนให้เรียบร้อย รวดเร็ว และชัดเจน 
 ที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ “จิตสำนึก รักษ์ไทย” 
 วาระที่ ๓.๕ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานมุทิตา คารวะครู ประจำปี ๒๕๖๓ 
โดยพลโท พิสิทธิ์  สิงหราไชย อุปนายกฯ ฝ่ายการจัดงาน 

พลโท พิสิทธิ์ฯ ในส่วนความรับผิดชอบในการจัดงานมุทิตา คารวะคุณครู ประจำปี ๒๕๖๓ ได้มี
การประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งมีผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนโยธินบูรณะ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกจ่าย 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ประกอบด้วย  
๑. เพื่อระลึกถึงคุณูปการของคุณครูที่มีต่อศิษย์ 
๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของศิษย์เก่าฯ 
๓. เพื่อให้คุณครูอาวุโส ศิษย์เก่าฯ ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
รูปแบบงาน เป็นรูปแบบไทยๆ แบบงานวัด หรือลานคนเมือง มีการละเล่นแบบไทย โดยมอบให้

โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีการจัดประกวดพานพุ่มของแต่ละรุ่น (ก่อนวันงาน) เพื่อเป็น
การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทย ใช้ในการแสดงมุทิตาจิต และประดับตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร โดย
รูปแบบงานแบ่งออกเป็น ๓ ห้วงเวลา  

ห้วงที่ ๑ : พิธีสงฆ์ (ด้านบนเวที ห้องประชุม) เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูที่ได้ล่วงลับ
ไปแล้ว และการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เริ่มเวลา ๑๖.๓๐ น. สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีฯ 
สำหรับกำหนดการพิธีสงฆ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายและตามภาพฉาย 

ห้วงที่ ๒ : พิธีมุทิตา คาราวะครู (ด้านหน้าเวที ห้องประชุม)เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู     
เป็นการระลึกถึงคุณูปการของคุณครูที่อบรมสั่งสอนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สำหรับกำหนดการพิธีมุทิตา 
คารวะครู เริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายและตามภาพฉาย 

 
 
 
 
 

/ห้วงที่ ๓... 



-๑๑- 
ห้วงที ่ ๓ : การรับประทานอาหารร่วมกันของครูและศิษย์โรงเรียนโยธินบูรณะ (กลางลาน             

ห้องประชุม) โดยจัดเป็นรูปโค้ง ลูกศิษย์นั่งล้อมรอบครูอาวุโส เป็นไปด้วยความรักและอบอุ่น มีการแสดง
การละเล่นและดนตรีของโรงเรียน มีการออกซุ้มอาหารของศิษย์เก่าโดยรอบทั้งด้านในและด้านนอกห้องประชุม  

ปิดงาน เวลา ๒๑.๐๐ น. 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ในการจัดงาน แบ่งออกเป็น ๓ โซน คือ 
โซนที่ ๑ : บริเวณบนเวที สำหรับประกอบพิธีสงฆ์ 
         : บริเวณด้านหน้าเวที สำหรับปรกอบพิธีมุทิตา คารวะครู 
โซนที่ ๒ : บริเวณด้านกลางห้องประชุม สำหรับจัดโต๊ะรับประทานอาหาร การแสดง 
         : บริเวณข้างห้องประชุมด้านใน สำหรับการออกซุ้มอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน 
         : บริเวณข้างห้องประชุมด้านด้านนอก สำหรับการออกซุ้มอาหารที่ใช้ความร้อนเล็กน้อย

ในการอุ่นอาหาร หรือการปรุงขนมไทย การออกซุ้มถ่ายภาพ และการเล่นเพื่อความบันเทิง 
โซนที่ ๓ : บริเวณด้านล่าง ชั้นที่ ๑ สำหรับการปรุงอาหารประเภทใช้ความร้อนสูง และมีควัน  จัด

ซุ้มการแสดง การละเล่น (เพื่อหารายได้เข้ากองทุนครูเฉลียวฯ) ประกอบการจัดแสง สี เสียง เพื่อเป็นการนำ
สายตาเข้าสู่งาน  

         : บริเวณลานจอดรถ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับครูอาวุโส แขกรับเชิญ และ
คณะทำงาน 

ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานที่สำรองโต๊ะไว้ ดังนี้ 
๑. คณะคุณครู แขกรับเชิญ จำนวน ๑๑ โต๊ะ 
๒. คณะศิษย์เก่าฯ จำนวน ๓๖ โต๊ะ 
๓. ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน ๑ โต๊ะ 
รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๔๘ โต๊ะ โดยการจัดหาโต๊ะจีนมาเพื่อความสะดวกในการขนย้าย และไม่เป็น

ภาระแก่โรงเรียน โต๊ะดังกล่าวจัดไว้สำหรับการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กินฟรี มีเกียรติ) 
กรณีท่ีมีศิษย์เก่ามามากเกินที่ประมาณการไว้ สามารถใช้โต๊ะ เก้าอ้ีของโรงเรียนเสริมเพ่ิมเติมได้  

ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม จัดเป็นซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า    
ที ่แจ้งความประสงค์แล้ว จำนวน ๒๙ ซุ ้ม มีรายการอาหารและเครื ่องดื ่มที ่กำหนดเป็นหลักไว้ จำนวน              
๘ ประเภท คือ ๑. ประเภทข้าว ๒. ประเภทเส้น ๓. ประเภทยำ ๔. ประเภทปิ้ง ย่าง ๕. ประเภทของทานเล่น 
๖. ประเภทเครื่องดื่ม ๗. ประเภทของหวาน และ ๘. ประเภทผลไม้ ซึ่งศิษย์เก่าแต่ละรุ่นนำเสนอรายการซุ้ม
อาหารประเภทต่างๆท่ีมีความหลากหลาย ครบถ้วน รายละเอียดตามภาพฉาย  

สำหรับการแบ่งมอบงานและความรับผิดชอบ มีดังนี้  
- ผู้รับผิดชอบควบคุม อำนวยการ ประสานการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- การสนับสนุนห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ เป็นสถานที่ในการจัดพิธีฯ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธิน

บูรณะ กรุณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
- การจัดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉาย Projector พร้อมเจ้าหน้าที่กำกับดูแล 

โดย พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
- การตกแต่งเวที พร้อมจัดทำข้อความบนเวทีตามความเหมาะสม โดย ครูโอ๊ต ครูจิ๊ป ครูก้อย 

และ นายธรรมศักดิ์ เจริญฟุ้ง (ลูกน้ำ) เป็นผู้รับผิดชอบ 
- การเตรียมอุปกรณ์พิธีสงฆ์ และพิธีมุทิตาจิต โดย นายชัยพล สินเจือ 
- การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดย นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม และสำนักงานเลขาฯ 

 
 
 

/การควบคุม... 



 
-๑๒- 

- การควบคุม อำนวยการ ประสานงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดย         
พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์ เกศะรักฺษ์  

  (ลานจอดรถโรงเรียนฯ จำนวน ๖๐ คัน + VIP, พื้นที่จอดรถวัดสร้อยทอง และพื้นที่จอดรถ
บริเวณใต้ทางด่วน) 

- การประชาสัมพันธ์ โดย นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม (เต้) 
- การควบคุมการออกซุ้มการละเล่น (นันทนาการและหารายได้) โดย นายคณิต บริพันธ์ และ 

นายจิมม่ี  ศรีสุขใจสำราญ  
- การออกร้าน (ซุ้มอาหาร) โดย นายดนัย  จารุณ และ นายปพณ  วงศ์สุธารส 
ผู้ที่ได้รับมอบความรับผิดชอบส่วนต่างๆ จะมีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกา รและ

การประมาณการอีกครั้ง จึงขอให้นำข้อพิจารณาและประมาณการ (ถ้ามี) มานำเสนอในที่ประชุมต่อไป 
รูปแบบการแต่งกาย : เน้นความเป็นไทย 
สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ สำหรับเข้าร่วมงานฯ ให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาตามความเหมาะสม 
ประธานฯ งานวันไหว้ครู หรืองานมุทิตา คารวะครู ขอทำความเข้าใจว่า สมาคมฯ มีความตั้งใจ

จริงในการจัดงาน แต่เนื่องจากสมาคมฯ ยังมีปัจจัยเอื้อที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พอในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านงบประมาณสนับสนุน ขอให้ฝ่ายจัดงานฯ และฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับ
ผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องการใช้สถานที่ ค่าใช้จ่ายที่มี ค่าเสื่อมของอุปกรณ์โรงเรียน ภายใต้ความประหยัด และ
ความพอเพียง และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ให้ร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนการจัดงานของ
สมาคมฯ ในรูปแบบของงานที่แตกต่างตามวาระและเป้าหมายของงาน      
 ที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมงานมุทิตา คารวะครู 
๔. วาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  นายสมโภชน์ฯ ในวาระนี้  ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องที่ควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง คือ 
เรื่องการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๖๓ โดย นายชัยพล สินเจือ หัวหน้าฝ่ายกิจการสันทนาการและ
การกุศลฯ 
  นายชัยพลฯ การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศล เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ และ
มอบให้กับทางวัดส่วนหนึ่ง ซึ่งได้ประสานกับ พระราชปัญญาสุธี เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง แล้วท่านได้กรุณา
เมตตาให้ใช้วัดสร้อยทองเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ส่วนรูปแบบและรายชื่อคณะกรรมการขออนุญาตใช้รูปแบบ
ของการจัดครั้งที่ผ่านมา (พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง อดีตนายกสมาคมฯ เป็นประธาน) และอาจมีการปรับปรุง
เล็กน้อยเพ่ือความเหมาะสม โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ วัดสร้อยทอง รายได้ส่วนหนึ่ง
มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน และอีกส่วนหนึ่งถวายให้กับวัดสร้อยทอง 
  ประธานฯ กิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศล มีการอนุมัติแผนงานประจำปีตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว ที่ต้อง
นำมาขออนุมัติจากที่ประชุมฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการอนุมัติหลักการทอดผ้าป่าการศึกษาไว้ ซึ่งได้มีการ
ประสานกับทางโรงเรียนโยธินบูรณะและวัดสร้อยทองไว้เรียบร้อยแล้ว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ตาม
ความเหมาะสม จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข 
องคมนตรี เป็นประธานมูลนิธิฯ โดยได้เรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องทุนการศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งภารกิจหลักของมูลนิธิฯ คือการมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน มีการร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการมอบทุนให้ชัดเจน เนื่องจากปัจจุ บันมีการมอบ
ทุนการศึกษาในหลายโอกาสและหลายกองทุน เช่น ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ทุนการศึกษาของสมาคมฯ 
ทุนการศึกษาของมูลนิธิรักษ์โยธินฯ เป็นต้น โดยมีความเห็นชอบร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 
 

/ว่าควร...  



-๑๓- 
ว่าควรกำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาในโอกาสเดียวกัน ซึ่งกำหนดในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโยธินบูรณะ สมาคมฯ ยินดีเป็นฝ่ายเลขาฯ รวบรวม ระดม และจัดระบบการมอบ
ทุนการศึกษา โดยมีมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน จึงนำมาซึ่งการทอดผ้าป่า
การศึกษา โดยอาจจะนำมาดำเนินการที่โรงเรียนโยธินบูรณะก็ได้ ไม่จำเป็นต้องจัดที่วัดสร้อยทองเพื่อความ
สะดวกและการมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติหลักการไว้         
 ที่ประชุม รับทราบและมีมติอนุมัติหลักการทอดผ้าป่าการศึกษาของสมาคมฯ 
๕. วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
  นายสมโภชน์ฯ วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมในวาระหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานฯ สมาคมฯ มีความคิดในการปรับแนวทางการทำงาน โดยการหันกลับมามองตัวเอง 
พัฒนาศิษย์เก่า พัฒนาอาคารสมาคมฯ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องของศิษย์เก่าท่ีต้องร่วมมือกัน ห้วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรา
ขาดวิสัยทัศน์ ขาดมุมมอง ขาดความใส่ใจ สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การติดภารกิจ เน้นงานย่อยมาก
เกินไป จึงละเลยงานนโยบายหรืองานที่เป็นแนวทางหลักกันไปบ้าง ขอเชิญชวนศิษย์เก่าได้หันกลับมาร่วมให้
ความสนใจในงานพัฒนาหลักเหล่านี้บ้าง จากการสัมผัสกับกิจกรรมของโรงเรียนโยธินบูรณะ ผู้บริหารโรงเรียน
ท่านปัจจุบันนั้นเป็นคนดี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา การยกระดับมาตรฐานการศึกษา แต่มีมุมมองที่แตกต่างกับ
สมาคมฯ คือ ยังมีมุมมองเกี่ยวกับสมาคมฯ ที่เป็นองค์การต้องรองรับ สนับสนุนภารกิจของโรงเรียน โรงเรียน
ต้องเป็นผู้นำองค์กร เป็นหัวหน้าครอบครัว แต่ในมุมกลับกัน สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมของบรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่น 
มีจำนวนมากมาย หลากหลายอาชีพ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโยธินบูรณะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสมาคมฯ ต้อง
เป็นองค์กรที่ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ผู้บริหารโรงเรียนมีระยะเวลาในการบริหาร การพัฒนาโรงเรียน 
เพียงห้วงเวลาหนึ่งตามแนวทางรับราชการ มาแล้วก็จากไป แต่สมาคมฯ จะต้องอยู่กับกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน ต้องเป็นที่พ่ึง เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน ในฐานะพ่ีใหญ่ดูแลน้องเล็ก จึงต้องมีศักดิ์ศรี ได้รับเกียรติ
จากโรงเรียนในฐานะหัวหน้าครอบครัว ผู้บริหารโรงเรียนเป็นเพียงผู้ดูแลชั่วคราว จะต้องพึ่งพาและขอรับการ
สนับสนุนจากสมาคมฯ ในการเป็นปากเป็นเสียงให้กับโรงเรียน มีผลต่อผู้บริหารโรงเรียน เพราะฉะนั้นการที่
สมาคมฯ จะเดินไปถึงจุดตรงนั้นได้ บรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน มีความตั้งใจจริงในการ
ทำงาน มีความจริงใจในความเป็นพ่ีเป็นน้อง มีอุดมการณ์ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร แต่ความเป็น
จริง สมาคมฯ ยังมีความหลวมในเรื่องเหล่านี้อยู่ในบางมิติ รุ่นต่างๆมีความรัก ความสามัคคี เหนียวแน่น รวมตัว
กันจัดกิจกรรมของรุ่นได้เป็นอย่างดี น่าชื่นชม แต่ตรงกันข้ามกับงานของสมาคมฯ ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นกลับทุ่มเท
ให้กับสมาคมฯ น้อยกว่า ซึ่งเป็นปัญหาต้องนำไปพิจารณา  แนวทางการปลดพันธนาการ เงื่อนไขนี้ออกไป ให้
รุ่นเข้มแข็ง และสมาคมฯ เข้มแข็งไปพร้อมกัน ด้วยรักสามัคคี มีศูนย์รวมที่เดียวกันคือ สมาคมฯ การกล่าวให้
ร้ายโจมตีสมาคมฯ โดยขาดข้อเท็จจริงจะต้องไม่มี เพราะสมาคมฯ มีเวทีการประชุมฯ ให้ได้ชี้แจงมากมาย ขอให้
เชื่อมั่นในการบริหารงานของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการบริหารชุดนี้ เมื่อสมาคมฯ สามารถบริหารงานภายใต้
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศิษย์เก่า ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติแล้ว หากมีผู้ไม่หวังดีที่จ้องจะทำลายศักดิ์ศรี
ของสมาคมฯ ขออนุญาตที่ประชุมฯให้ฝ่ายกฎหมายฯ ได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 
 เรื่องต่อไป ผู้บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะมีนโยบายนำศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็งด้านต่างๆ  มาช่วย
พัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้าน IT ด้านวิชาการ ด้านการเกษตร ด้านการกีฬา ดนตรี วัฒนธรรม เป็นต้น  
ซึ่งสมาคมฯ เห็นควรให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมนี้ แต่สมาคมฯ จะต้องมีความเข้มแข็งในการเฟ้นหาศิษย์
เก่าต้นแบบ ฝากให้ฝ่ายเลขาฯ รับข้อพิจารณานี้ไปดำเนินการ รวมถึงการเตรียมห้ององสมาคมฯ ในการจัดทำ
ห้องเกียรติยศ สดุดีผลงานของศิษย์เก่าที่สร้างผลงานด้านต่างๆไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สดุดี ด้านความเข้มแข็งของ
สมาคมฯ ปัจจุบันสมาคมฯ ยังไม่สามารถรวมรุ่นต่างๆไม่ครบทุกรุ่น เนื่องจากไม่สามารถดึงความเข้มแข็งของแต่
ละรุ่นมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ขอฝากให้ตัวแทนของแต่ละรุ่นร่วมมือกับฝ่ายเลขาฯ ได้สานฝันให้เป็นจริง มี
ความเป็นหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม ในนามสมาคมฯ  

/พันโท สุชาติฯ... 



-๑๔- 
 พันโท สุชาติฯ จากประสบการณ์ที่ช่วยงานสมาคมฯ มาเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ ปี ร่วมบริหารงาน
กับนายกสมาคมฯ มาแล้ว ๖ ท่าน ขอเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงวิวัฒนาการของสมาคมฯ ตั้งแต่พ้ืนที่แห่งนี้ยัง
เป็นป่าหญ้า จนอดีตนายกสมาคมฯแต่ละท่านได้มีวิสัยทัศน์ ต่อสู้ แสวงหา นำไปสูการก่อสร้างอาคารของ
สมาคมฯ เพื่อเป็นอาคารที่ถาวร เป็นแหล่งชุมนุม พบปะพูดคุย สร้างประโยชน์ให้กับ บรรดาคุณครู ศิษย์เก่า 
และโรงเรียน ซึ่งได้วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่ภายหลังมีอาคารที่ตั้งสมาคมฯ ถาวรแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่
ยังไม่มั่นคงก็คือ การบริหารจัดการอาคารของสมาคมฯ แนวคิดแรกเริ่มเมื่อมีอาคารของสมาคมฯ จะบริหาร
จัดการให้มีร้านสะดวกซ้ือ (Seven - Eleven) อยู่ภายในอาคาร ซึ่งขณะนั้น CP กำลังมองหาที่ตั้งร้านสะดวกซื้อ
เพื่อขยายสาขา แต่การติดต่อประสานงานของคณะกรรมการฯ ห้วงเวลานั้นมีความผิดพลาด ล่าช้า จึงไปเปิด
สาขาในพื้นที่ที่เลยออกไป จึงเป็นเหตุให้ผลประโยชน์ของสมาคมฯ ในส่วนนี้ขาดหายไป สำหรับพื้นที่ด้านล่าง
ของอาคารสมาคมฯ มีการเปิดให้เช่าเพ่ือดำเนินการกิจการร้านกาแฟ ประมาณ ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมากิจการล้มลุก
คลุกคลานจนนำไปสู่การเลิกกิจการตามที่กล่าวมาในวาระข้างต้น หากจะมีการฟื้นฟูการใช้พื้นที่นี้ทดแทนเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของสมาคมฯ ขอเสนอแนวคิดว่าควรจะหากิจการคล้ายร้านสะดวกซื้อ (Seven - Eleven) 
มาดำเนินการโดยที่ไม่เป็นการแย่งลูกค้ากัน เช่น Lotus Express ฯลฯ  เพื่อผลประโยชน์จะเข้าสู่สมาคมฯ ใน
การนำไปดำเนินกิจกรรมสาธารณะกุศลของสมาคมฯ ต่อไป ซึ ่งเรื ่องดังกล่าวหากมีศิษย์เก่าท่านใดที ่มี
ความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ก็ควรเสนอตัวมาช่วยสมาคมฯ จะเป็นการดี 
 นายศรีชายฯ เรื่องที่เป็นประเด็นว่าทำไมแต่ละรุ่นจึงไม่มาร่วมงานกับสมาคมฯอย่างเหนียวแน่น 
ขอเสนอแนวทางแก้ไขโดยให้ฝ่ายเลขาฯ เชิญประธานรุ่นแต่ละรุ่นมาประชุมปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการ เพ่ือ
ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทางหรือเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดำรงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่ง
ต้องจัดความเร่งด่วนในลำดับต้น เพราะหากปล่อยนานไปความสัมพันธ์จะห่างออกไปเรื ่อยๆ ควรมีการ
ประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงบ้าง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพียงอย่างเดียว
นั้นไม่เพียงพอ เพราะท่านเหล่านั้นไม่นิยม ไม่สะดวกในการใช้ 
 ประธานฯ ขอขอบคุณพ่ีๆที่ให้ข้อคิดดีๆกับสมาคมฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายของ
สมาคมฯ ในอนาคต และให้ฝ่ายเลขาฯ นำไปพิจารณาต่อไป 
  นายชัยพลฯ กิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา คุณครูอาวุโสต่างชื่นชมและฝากขอบคุณใน
น้ำใจของลูกศิษย์ที่ดูแลเอาใจใส่คุณครูเป็นอย่างดี มีการให้เกียรติเ ชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งใน
กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อำนวยความสะดวกในการจัดหารรถยนต์ขนาดใหญ่ ที่พัก อาหาร การ
ท่องเที่ยวทัศนาจร อย่างสมบูรณ์ สร้างความสุข ความผูกพัน และความรักสามัคคีที่ดีมาก เป็นแบบอย่างที่ดีน่า
จดจำ 
 ประธานฯ ขอเสริมว่า สมาคมฯ มีศักยภาพในการช่วยเหลือ ดูแลศิษย์เก่าชมรมครูอาวุโส 
โรงเรียนโยธินบูรณะ ในเรื่องต่างๆมากมาย เนื่องเพราะศิษย์เก่าแต่ละรุ่นต่างมีศักยภาพสมาคมฯ จึงต้องเร่ง
สร้างเข้มแข็ง ให้มีความสมบูรณ์ มีความเป็นเอกภาพ เพ่ือสืบสานเจตนารมณ์ของพวกเราให้ไปสู่เป้าหมายในวัน
ข้างหน้า และมอบให้ นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ ไปพิจารณารวบรวมการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย
ใดๆท่ีล้าสมัย หรือเป็นเงื่อนไขในการบริหารงานของสมาคมฯ แล้วนำมาแจ้งในที่     ประชุมฯ แต่ละคราว โดย
ไม่จำเป็นต้องรอให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งกำหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งกำหนดห้วงเวลา
การประชุมใหญ่สามัญฯ ในเดือนเมษายนของทุกปี 
 นายคณิตฯ/กรรมการฯ ฐานะที่รับผิดชอบทีมนักกีฬาฟุตบอล ยบ.๔๐ ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับ
นักกีฬาฟุตบอลรุ่นน้องๆ เรื่องการจัดงาน “รวมพลคนโยธิน” โดยมีการประชาสัมพันธ์ทางไลน์ กำหนดจัดงาน
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์กีฬา กำธน  สินธวานนท์ การไฟฟ้าฯ บางกรวย มีการจัดโต๊ะจีน 
จำนวน ๑๐ โต๊ะๆละ ๔,๐๐๐.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) รายได้ในการจัดงานจะมอบให้โครงการพัฒนากีฬา 
โรงเรียนโยธินบูรณะ จึงฝากขอรับการสนับสนุนจากสมาคมฯ ร่วมเป็น Sponsor โดยจัดทำเป็นแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ภายในงาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือตามที่จะเห็นสมควร 

/ประธาน... 



-๑๕- 
 ประธานฯ ตามที่มีคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดในการที่ชมรมกีฬาต่างๆ ควรต้องเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของฝ่ายกีฬา สมาคมฯ เพื่อจะได้มีการรวบรวมกิจกรรมและการจัดหารายได้และสนับสนุนรายจ่ายของ
สมาคมฯ ในการดูแลชมรมกีฬาต่างๆ จึงมีแผนงานที่ชัดเจน มีรายละเอียดในการจัด การสนับสนุน กำหนดการ 
จะต้องมีการสื่อสารแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนจัดงาน ซึ่งตามระเบียบสวัสดิการของสมาคมฯ 
การอนุมัติเงินเกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมฯ ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาฟุตบอล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และความถูกต้องตามระเบียบสวัสดิการของ
สมาคมฯ เห็นควรสนับสนุนการจัดงานชมรมกีฬาฟุตบอล จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
 ที่ประชุม รับทราบและมีมติอนุมัติเงินสนับสนุนการจัดงานชมรมกีฬาฟุตบอล จำนวน ๕,๐๐๐.- 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน)            
๖. วาระท่ี ๖ ประธานกำหนดวันประชุมฯ ครั้งต่อไป และปิดการประชุม 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ 
 วาระที ่ ๖.๑ การประชุมสมาคมฯ ครั ้งที ่ ๙/๒๕๖๒ กำหนดในเสาร์ที ่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓              
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมB ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  
๑๐๘๐๐ 
 วาระที่ ๖.๒ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน หลังปิดการประชุม             
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงและรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ขอปิดการประชุมฯ ครับ                                                                      
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.   
 

นาง  
                   (แว่นฟ้า  ทิมรอด) 

                          ผู้จดบันทึก 
 
            
       พลโท   
               ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง )      นาย  
         นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                   ( สมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร ) 
                               กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
                                                       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
     
          นาย  
                              ( ดนัย   จารุณ ) 
              เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
                 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 

 


